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Cyflwyniad

Arian gan yr Adran Gwaith a 
Phensiynau (DWP) yw Taliad 
Tanwydd Gaeaf.

Yng Nghymru a Lloegr, gall pobl hŷn 
gael Taliad Tanwydd Gaeaf i’w helpu 
gyda’u biliau gwresogi.

Tudalen 4
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Am fwy o wybodaeth, ewch i www.gov.uk/taliad-tanwydd-gaeaf

http://www.gov.uk/taliad-tanwydd-gaeaf


Pwy all gael Taliad Tanwydd Gaeaf

Tudalen 5

Gallwch gael Taliad Tanwydd Gaeaf os 
ydych wedi cyrraedd oedran Pensiwn 
y Wladwriaeth.
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Efallai y cewch daliad os:

•	 Cawsoch eich geni ar neu cyn  
21 Medi 1959 a

•	 Roeddech yn byw yng Nghymru 
neu Loegr yn ystod yr wythnos 
gymhwyso.

Mae’r wythnos gymhwyso yn dechrau 
ddydd Llun 15 Medi 2025.



Faint o Daliad Tanwydd Gaeaf a gewch

Tudalen 6

Mae Taliad Tanwydd Gaeaf naill ai’n 
£200 neu’n £300 fesul aelwyd.

Byddwch yn cael y swm uwch os 
ydych yn 80 oed neu’n hŷn.
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Tudalen 7

Ynglŷn â’ch taliad a phryd y byddwch 
chi’n ei gael

Byddwch yn cael llythyr ym mis Hydref 
neu fis Tachwedd yn egluro beth yw’r 
cyfanswm a sut y caiff ei dalu.

Bydd eich taliad awtomatig yn mynd  
i’r un cyfrif â’ch Pensiwn neu  
fudd-daliadau eraill.

Gwneir taliadau o ganol mis 
Tachwedd 2025 ymlaen. 

Bydd y rhan fwyaf o bobl gymwys  
yn cael eu talu’n awtomatig heb 
orfod gwneud cais.
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Bydd angen i chi wneud cais os:

•	 ydych chi wedi gohirio eich Pensiwn y 
Wladwriaeth, a

•	 nad ydych yn cael budd-dal arall gan 
DWP, neu

•	 mae DWP yn gofyn i chi wneud cais.



Tudalen 8

Adfer taliad

Os yw eich cyfanswm incwm dros 
£35,000 y flwyddyn, bydd CThEF yn 
adennill eich Taliad Tanwydd Gaeaf.

Gwneir hyn drwy’r system dreth.



Tudalen 9

Os ydych chi’n byw yn yr Alban

Os ydych chi’n byw yn yr Alban, ni 
allwch chi gael Taliad Tanwydd Gaeaf.

Efallai y byddwch yn gallu cael Taliad 
Gwresogi Gaeaf Oedran Pensiwn.

Bydd hwn yn cael ei dalu gan 
Lywodraeth yr Alban.
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Os ydych chi’n byw yn yr Alban, ewch i  
mygov.scot/pension-age-winter-heating-payment

http://mygov.scot/pension-age-winter-heating-payment


Ble i ddod o hyd i ragor o wybodaeth

Ewch i www.gov.uk/taliad-tanwydd-
gaeaf am ragor o wybodaeth am: 

•	 Cymhwysedd

•	 Symiau

•	 Dyddiadau allweddol.

Tudalen 10
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Os ydych chi’n byw yn yr Alban, ewch i  
mygov.scot/pension-age-winter-heating-payment

http://www.gov.uk/taliad-tanwydd-gaeaf
http://www.gov.uk/taliad-tanwydd-gaeaf
http://mygov.scot/pension-age-winter-heating-payment
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